

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2024)

Kính thưa:

- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Quý Đại biểu, các vị Khách quý, quý Thầy Cô giáo cùng toàn thể Cán bộ, Nhân viên và các bạn Sinh viên, tân Sinh viên K13 thân mến!

Hôm nay, trong không khí trang trọng của buổi Lễ Khai giảng chào đón một năm học mới, **năm học 2024-2025**. Đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Lãnh đạo Nhà trường xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến các quý vị Đại biểu, quý vị Khách quý, các Thầy Cô giáo, Cán bộ và toàn thể các em sinh viên, tân sinh viên yêu quý!

Trong thời khắc này, tôi cũng xin được chia sẻ những mất mát đau thương mà đồng bào phía Bắc của chúng ta vừa đang phải trải qua do ảnh hưởng của thiên tai, trong đó có cả thiệt hại cả về người và của cải vật chất.

Toàn thể Nhà trường xin bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc và chia sẻ tới những khó khăn mà người dân một số địa phương phía Bắc đang phải đối mặt. **Chúng ta, với tinh thần đoàn kết dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể CB, VC NLD, Sinh viên Nhà trường tham gia đồng hành và hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong bão lũ vừa qua, giúp nhau cùng vượt qua những thử thách này.**

Kính thưa quý Đại biểu, quý Thầy cô và các bạn Sinh viên, tân Sinh viên K13 yêu quý,

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong những năm qua, Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, năm học 2024-2025, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đặt ra những nhiệm vụ quan trọng và đột phá để chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới, theo đó các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục rà soát, cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng liên ngành-xuyên ngành, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ CN 4.0
2. Xây dựng phương án, triển khai các thủ tục quy định nâng mức tự chủ đại học của nhà trường theo kế hoạch.
3. Tăng cường mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế

4. Tiếp tục nâng cao hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.
5. Hoàn thành công tác xây dựng cơ sở vật chất, dự án Nhà Bè để đưa vào sử dụng.

Như vậy có thể nói, năm học 2024-2025 là một năm học mang tính bước ngoặt, đòi hỏi tất cả chúng ta phải tập trung nỗ lực, sáng tạo và kiên trì để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra.

Kính thưa quý Đại biểu, quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên,

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam chúng ta nói riêng và mọi quốc gia trên thế giới nói chung, đã và đang đối diện với những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu. Hạn hán, thiên tai, bão lũ đã và đang trở thành thách thức lớn cho quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế của Đất nước. Năm 2024 với 4 nhiệm vụ mà ngành TNMT đặt ra:

- Bảo vệ Môi trường
- Ứng phó biến đổi khí hậu
- Quản lý sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên thiên nhiên
- Phát triển kinh tế xanh

Do vậy hơn bao giờ hết, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường lại càng nặng nề hơn.

Nhân dịp khai giảng hôm nay, Tôi kêu gọi toàn thể CB, VC, NLD và sinh viên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy, tăng cường tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và sứ mạng được giao. Giữ gìn truyền thống của một trường đại học uy tín với hơn 47 năm hình thành và phát triển hơn.

Các em tân sinh viên thân mến

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, một lần nữa xin gửi lời chào mừng đến các bạn tân sinh viên K13 của trường Đại học TN&MT TP. HCM, từ hôm nay các bạn chính thức trở thành sinh viên của Trường ĐH TN&MT TP.HCM.

Tôi mong muốn các bạn hãy phát huy truyền thống của Nhà trường, nỗ lực học tập và rèn luyện trên nền tảng kiến thức mà các bạn có được khi bước vào giảng đường. Tôi tin tưởng các bạn sẽ làm tốt và sẽ hoàn thành đúng kế hoạch học tập của mình.

Các em tân sinh viên thân mến,

Bước vào cánh cửa đại học - một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đây không chỉ là nơi để các em tiếp thu kiến thức mà còn là nơi để các em rèn luyện tư duy, phát triển bản thân và chuẩn bị cho tương lai. ***Hãy luôn nhớ rằng, học tập không chỉ là việc ngồi trong giảng đường nghe giảng mà là cả một quá trình tự học, tự nghiên cứu và thực hành không ngừng nghỉ.*** Đặc biệt, với những em theo học ngành **Tài nguyên và Môi trường**, các em đang đứng trước những thách thức lớn và đồng thời là những cơ hội lớn để phát huy năng lực, trí tuệ của mình, nỗ lực học tập tốt, sáng tạo trên con đường xây dựng ngành nghề mình đã lựa chọn, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của Đất nước.

Cùng với chương trình đào tạo theo hướng liên ngành- xuyên ngành, Nhà trường và các thầy cô giảng viên của Nhà trường cam kết luôn luôn đồng hành cùng với các em trong suốt chặng đường các em được học tập dưới mái trường Tài nguyên và Môi trường thân yêu này.

Kính thưa quý đại biểu đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác

Nhà trường luôn nhận sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ tài Nguyên và Môi trường, của Thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng hành quý báu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Chính sự hỗ trợ này đã giúp chúng tôi đạt được nhiều thành công trong những năm qua, và chúng tôi hy vọng rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan cấp trên, cùng với sự hợp tác của các đơn vị được tiếp tục được duy trì và phát triển trong tương lai, giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học- chuyên giao công nghệ của Nhà trường.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, tất cả quý thầy cô, cán bộ nhân viên và các em sinh viên.

Chúc trường chúc ta có một năm học mới tràn đầy nhiệt huyết và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn

HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS Huỳnh Quyền